

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๖๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ และสามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนและงบประมาณหรือผู้แทน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรให้เข้ารับการอบรม ในการนี้ ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมทุกรุ่นดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน ๔,๖๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ซึ่งเมื่อดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ในแบบตอบรับออนไลน์ตาม QR Code ท้ายหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแก้ไข QR Code เพื่อให้ผู้ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาที่กำหนดข้างต้นแล้ว ดำเนินการตอบแบบตอบรับออนไลน์ตามรุ่นที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองในพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้ตอบแบบตอบรับไปก่อนนี้ถือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อมูลการตอบแบบตอบรับดังกล่าวแล้ว และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเมื่อได้ปิดระบบการรับชำระเงินในแต่ละรุ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามลิงก์และ QR Code ในท้ายหนังสือนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



<https://bit.ly/3nAKBFG>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖